



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2567

เรื่อง	สื่อ
1. กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา แนะนำวิเคราะห์ดินปลูก'มังคุด'	เดลินิวส์
2. 'ธรรมนัส'แก้ราคาปาล์มตั้งคกก.รักษาเสถียรภาพ	แนวหน้า
3. 'ธรรมนัส'นำกยท.-เอกชนแก้ปัญหาโรคใบร่วงในยางพารา	แนวหน้า
4. กรมหม่อนไหม เดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจ เพิ่มเกษตรกรหม่อนไหม พัฒนาต่อ...	มติชน
5. กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดปลูกป่า-ปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม...	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
6. รองปลัดฯเปิดงานนิทรรศการศูนย์ฯแสดงนวัตกรรมเน้นใช้เทคโนโลยี	แนวหน้า
7. เตือนสินค้าเกษตร ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม แนะนำส่งออกรับมือกฎใหม่ EU ...	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
8. ส่งออกก.ค.67 ฟื้นตัวพุ่ง15.2% สูงสุด28เดือน รวม7เดือนโต3.8%	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
9. พาณิชย์ดีด้าส่งออกพุ่งรอบ28เดือน	ข่าวสด
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. ส่งออกก.ค.พุ่งสุด28เดือน	เดลินิวส์
12. คลังสั่งแบงก์เฉพาะกิจออกมาตราการช่วยเหลือภัยน้ำท่วม	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

\*\*\*\*\*

## กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา และวิเคราะห์ดินปลูก'มังคุด'

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว. ระบุว่า มังคุด 1

ใน 10 ผลไม้ที่คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (ฟรุ๊ตบอร์ด) สั่งให้เพิ่มศักยภาพเพื่อผลักดันส่งออก โดยตลาดหลักที่ไทยส่งออกมังคุดอันดับ 1 คือ จีน มีสัดส่วน 94% ของการส่งออกทั้งหมด ปี 2567 คาดผลผลิตมังคุดจะมีประมาณ 281,000 ตัน เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนหน้า

นายอนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กรมวิชาการเกษตร(กว.) กล่าวว่า มังคุดส่วนใหญ่ปลูกในภาคใต้ มีพื้นที่ปลูกรวม 209,452 ไร่ ส่วนภาคตะวันออก และภาคกลาง มีพื้นที่ปลูกรวม 198,303 ไร่ ดินที่เหมาะสมมี



เนื้อดินร่วนปนทราย ที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง มีความสูงจากระดับทะเลปานกลางไม่เกิน 650 เมตร ความลาดเอียงของพื้นที่ในระดับ 1-3% แต่ไม่ควรเกิน 15% หน้ำดินมีความลึกมากกว่า 50 เซนติเมตร

ส่วนระดับน้ำใต้ดินลึกมากกว่า 1.5 เมตร ดินมีความสามารถในการระบายน้ำและอากาศดี ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของดินประมาณ 5.5-6.5 ค่าการนำไฟฟ้าของดิน 0-2 เดซิซีเมนส์ต่อเมตร มีปริมาณอินทรีย์วัตถุสูง 3% ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 15-45 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ 50-100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม การปลูก



มังคุดจะแบ่งใส่ปุ๋ย 4 ครั้งต่อปีตามระยะการเจริญเติบโตของพืช คือ ระยะบำรุงต้น (ช่วงตัดแต่งกิ่งหลังเก็บเกี่ยว), ระยะสร้างตาออก (ก่อนออกดอก 1-2 เดือน), ระยะบำรุงผล (หลังดอกบาน 1 เดือน) และ

ระยะปรับปรุงคุณภาพ (ก่อนเก็บเกี่ยว 2 เซนติเมตร และดิน

ที่ความลึก 15-30 เซนติเมตร

กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กรมวิชาการ เกษตร มีภารกิจในการให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยสำหรับมังคุด ในสวนของเกษตรกร โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งจะช่วยเกษตรกรสามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยได้ประมาณ 20% จาก

ต้นทุนการเพาะปลูกในส่วนของปุ๋ยจะมีประมาณ 30% ของต้นทุนรวม ที่สำคัญที่สุดเกษตรกรต้องเก็บตัวอย่างดินเพื่อส่งให้กรมวิชาการเกษตร ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน ก่อนการวิเคราะห์การใส่ปุ๋ยให้ถูกต้อง

“การวิเคราะห์ดินก่อนการใส่ปุ๋ยเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เกษตรกรไม่ใช้ปุ๋ยเกินความจำเป็น หากดินมีธาตุอาหารเพียงพอไม่ต้องใส่ปุ๋ย แต่หากธาตุอาหารไม่เพียงพอจึงใส่เพิ่ม เพื่อให้ปริมาณปุ๋ยเหมาะสมกับความต้องการของพืช ส่งผลให้ต้นทุนการซื้อปุ๋ยลดลง 20% จากต้นทุนปุ๋ย และส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 10%”

เมื่อต้องใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับดิน จำเป็นต้องวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินโดยมีวิธีการเก็บตัวอย่างดินในสวนมังคุดเกษตรกรสามารถทำได้ด้วยตัวเองตามขั้นตอนดังนี้ 1. สุ่มเก็บตัวอย่างดิน

จำนวน 10-20 ต้นต่อแปลง (พื้นที่ไม่เกิน 20 ไร่) 2. เก็บตัวอย่างดินจาก 4 ทิศรอบต้น ห่างจากชายพุ่มเข้าไปด้านในประมาณ 50 เซนติเมตร 3. เก็บตัวอย่างดินที่ 2 ระดับความลึก คือดินบนที่ความลึก 0-15



ดินจาก 4 จุด ให้เป็นตัวอย่างดินบน 1 ตัวอย่าง และตัวอย่างดินล่าง 1 ตัวอย่าง 5. นำตัวอย่างดินบนของแต่ละต้นมาคลุกให้เข้ากัน และแบ่งใส่ถุงประมาณ 1 กิโลกรัม พร้อมบันทึกรายละเอียดตัวอย่าง เช่น สถานที่เก็บตัวอย่าง ระดับความลึกของดิน เป็นต้น 6. นำตัวอย่างดินล่างของแต่ละต้นมาคลุกให้เข้ากัน และ



แบ่งใส่ถุงประมาณ 1 กิโลกรัม พร้อมบันทึกรายละเอียดตัวอย่าง เช่น สถานที่เก็บตัวอย่าง ระดับความลึกของดิน เป็นต้น 7. นำตัวอย่างดินส่งวิเคราะห์ตามหน่วยงานที่รับวิเคราะห์ตัวอย่างดิน

# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/ชุมชนเมือง-เกษตร

วันที่: พุธ 28 สิงหาคม 2567

ปีที่: -

ฉบับที่: 27348

หน้า: 11 (ล่าง)

Col.Inch: 61.23

Ad Value: 110,214

PRValue (x3): 330,642

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา แนะนำวิเคราะห์ดินปลูก'มังคุด'

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรควรมีการเก็บตัวอย่างดินหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตมาวิเคราะห์ในทุก ๆ ปี เพื่อทราบระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน และหากเกษตรกรต้องการปรึกษาขั้นตอนการเก็บตัวอย่างดิน หรือการปรับปรุงดิน และการใช้ปุ๋ย สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เลขที่ 50 ตาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2579-7514 หรือ 0-2579-4116.



## 'ธรรมนัส'แก้ราคาปาล์ม ตั้งคกก.รักษาเสถียรภาพ

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รักษาการ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไขราคาปาล์ม น้ำมันตกต่ำ ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อรับข้อเสนอแนวทางแก้ไขจากชาวสวนปาล์มอย่างแท้จริง จึงสั่งการให้ตั้งคณะกรรมการรักษาเสถียรภาพราคาปาล์มน้ำมัน แล้วทำหนังสือถึงผู้ว่าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด ให้ขึ้นทะเบียนลานเท โรงสกัดน้ำมันไบโอดีเซล โรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบ ให้มีหน่วยงานตรวจวัดคุณภาพปาล์ม เปรอร์เซ็นต์การสกัด (OER : Oil Extraction Rate) เพื่อให้ความ เป็นธรรมกับทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบการ ทำเป็นมาตรฐาน เดียวกัน โดยต้องแก้ปัญหาโครงการสร้างราคาปาล์มน้ำมันให้ เกิดเป็นรูปธรรม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ นอกจากนี้จะใช้กลไก ของสหกรณ์เข้าช่วยเหลือ เช่น ชะลอการขายปาล์มน้ำมันโดย เก็บสต็อก หรือใช้โรงสกัดของสหกรณ์ เป็นต้น

“จากการรับ ฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของ พี่น้องผมจะสรุปข้อมูลทั้งหมดรายงานให้นายกฯ รับทราบ และฝากถึงพี่น้องชาวสวนปาล์ม ขอให้มั่นใจในแนวทางทั้ง 6 ข้อ ที่รัฐบาลได้ออกมาซึ่งต้องดำเนินควบคู่กันไป เพื่อ รักษาเสถียรภาพของราคาให้กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ”  
ร.อ.ธรรมนัส กล่าว

# 'ธรรมนัส'นำกยท.-เอกชน แก้ปัญหาระบบนิเวศในยางพารา

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Kick off โครงการบูรณาการทดลองร่วมกันระหว่างภาคเอกชนกับเกษตรกร เพื่อแก้ปัญหาระบบนิเวศใหม่ในยางพารา และการซื้อขายน้ำยาง EUDR ที่โรงงานน้ำยางชั้น สหกรณ์การเกษตรจะนะ จำกัด ต.คลังชัน อ.จะนะ จ.สงขลา เพื่อส่งเสริมและสร้างการรับรู้เรื่องระบบนิเวศใหม่ในยางพารา และมาตรการ EUDR (EU Deforestation-free Products Regulation) น้ำยางสด โดยมี นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

รมว.เกษตรฯ กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ กยท.เร่งแก้ปัญหาระบบนิเวศใหม่ในยางพาราอย่างจริงจัง อาทิ การให้ความรู้ การแจกจ่ายชีวภัณฑ์เพื่อลดความรุนแรงของโรค ตลอดจนการพัฒนาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยอย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุด คือการบูรณาการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร เพื่อได้กรรมวิธีที่เหมาะสมในการจัดการระบบนิเวศใหม่

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวอีกว่า อีกส่วนที่สำคัญคือการยกระดับผลผลิตยางพาราให้ตรงตามมาตรฐานที่ผู้ซื้อหรือตลาดโลกต้องการ โดยในเดือนธันวาคม 2567 จะเริ่มมีการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า หรือ EUDR (EU Deforestation Regulation) ของสหภาพยุโรป (อียู) โดย กยท.เตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า เช่น ผลักดันให้

เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและผู้ประกอบกิจการยางพาราไทย มีการจัดการข้อมูลยางพาราอย่างเป็นระบบ รองรับกฎระเบียบ EUDR เพื่อให้ไม่เป็นที่อุปสรรคกับชาวสวนยาง และตลอดจนเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้เกษตรกรตื่นตัว เป็นโอกาสที่ดีช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระดับโลกต่อไป

ขณะเดียวกัน กยท.ได้จัดเตรียมระบบข้อมูลยางพาราไทยให้เป็นไปตามเงื่อนไข ทั้งระบบลงทะเบียนเกษตรกรที่จะต้องใช้เป็นพื้นฐานรองรับกฎระเบียบ EUDR ซึ่งการจัดทำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (RAOT GIS) ของ กยท.เป็นอีกหนึ่งระบบที่ได้รับการรองรับตามกฎระเบียบ EUDR ในขณะนี้

ด้านนายณกรณ์ กล่าวว่า กยท.ประเมินซื้อขายน้ำยางสดที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งที่มา (เป็นไปตามกฎระเบียบ EUDR) ผ่านตลาดกลาง กยท. 2 แห่ง มีปริมาณน้ำยางสดรวมกว่า 138,000 กิโลกรัม โดยราคาน้ำยางสดตรวจสอบย้อนกลับได้ สูงสุดที่ 78 บาท/กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 10.5 ล้านบาท ถือเป็นการซื้อขายน้ำยางสดตรวจสอบย้อนกลับได้ครั้งแรกในไทย ซึ่งก่อนหน้านี้ กยท.ได้เปิดตลาดซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3 และยางก้อนถ้วยที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ ผ่านการประมูลด้วยระบบ TRT จึงแสดงถึงศักยภาพและความพร้อมรองรับความต้องการยาง EUDR ของตลาดโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น



## กรมหม่อนไหม เดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจ เพิ่มเกษตรกรหม่อนไหม พัฒนาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง

พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย อธิบดีกรมหม่อนไหมเปิดเผยว่า กรมหม่อนไหม จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชปณิธานที่จะส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เพื่อสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร นำมาสู่การสถาปนากรมหม่อนไหมเพื่อเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริม วิจัย และพัฒนาหม่อนไหมทั้งระบบ รวมถึงการอนุรักษ์สืบสานศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาไหม ให้คงอยู่คู่ประเทศไทย



“ในปี 2567 กรมฯ เดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจสอดคล้องกับยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี และนโยบาย ‘ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้’ ของร้อยเอก อรรถมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมีผลผลิตออกสู่ตลาดที่มีมั่นคงและการนำนวัตกรรมมาเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผ้าไหมไทยซึ่งเป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ของประเทศไทย”

อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา เกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมีจำนวนเพียง 60,000-70,000 ราย ลดน้อยลงจากในอดีตที่มีเป็นแสนราย จึงต้องหาทางเพิ่มจำนวนเกษตรกรทั้งรายเก่าและรายใหม่ให้เข้าสู่อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม โดยตั้งเป้าจำนวน

เพิ่มขึ้นในปีนี้ 1,000 ราย แต่ กรมฯ สามารถทำได้เกือบ 3,000 ราย ซึ่งเป็นผลมาจากการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะในพื้นที่ สปก. และ คพช.

“ในด้านการตลาด มีเรื่องของเกษตรกรพันธุ์สุญญากับภาคเอกชน มีการลงนาม MOU รับซื้อ เพื่อให้เกษตรกรมั่นใจว่าผลผลิตมาแล้วขายได้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ที่เกษตรกรจะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่าใน 4 ปี นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหลายแห่งในด้านการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้ได้องค์ความรู้ถ่ายทอดสู่เกษตรกรหม่อนไหม”

นอกจากนี้ กรมฯ ยังมีการส่งเสริมและแสวงหาตลาดผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม ให้แพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการจัดงานตราจตุรพระราชนิพนธ์ สืบสานตำนานไหมไทย เป็นประจำทุกปี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงสืบสานและทรงให้ความสำคัญกับผ้าไหมไทย โดยมุ่งเน้นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไหมไทย คุณภาพ และผลิตภัณฑ์จากหม่อนและไหมของ



เกษตรกรให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง อีกทั้งยังมีกรมจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม 4 ภาค มีตลาดสินค้ามูลค่าสูง ได้แก่ ห้างดิโอลด์สยาม จิมทอมป์สัน เดอะมอลล์ และเซ็นทรัล ฯลฯ

สำหรับการสนับสนุนและส่งเสริมด้านงานหม่อนไหมต่อจากนี้ อธิบดีกรมหม่อนไหม เผยว่า เริ่มจากต้นน้ำก็คือ ให้มีเกษตรกรเข้าสู่อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมากยิ่งขึ้น ต้องมีการวิจัยและพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปขั้นสูงและขั้นอุตสาหกรรม มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงโดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต และการขยายห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) อาทิ ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง เครื่องสำอางจากไหม การนำไหมมาใช้ในการพัฒนาวัสดุทางการแพทย์ เช่น ใช้ฟีนฟูเนื่อเยื่อเส้นไหมที่เกิดจากการผัดต้มมะเร็งเต้านม เป็นต้น

“ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรรอกยกให้สนใจการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมากยิ่งขึ้น ซึ่ง กรมฯ มีการสนับสนุนพันธุ์หม่อนและไขไหมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เริ่มต้นเลี้ยง 18 - 20 วัน ก็มีรายได้แล้ว ที่สำคัญผ้าไหมไทยเป็นภูมิปัญญาของประเทศไทย เป็นซอฟต์แวร์ที่รัฐบาลพร้อมส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเผยแพร่สู่สายตาชาวต่างชาติ สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน”





## กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดปลูกป่า-ปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบในหลวง ร.10

กระทรวงเกษตรฯ โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการปลูกป่า ปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ 4 แห่ง รวม 2,688 ตัน พันธุ์ปลา 268,800 ตัว มุ่งอนุรักษ์ทรัพยากร เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ และฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “โครงการปลูกป่า ปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567” จัดโดย กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสหกรณ์ เข้าร่วม ณ พื้นที่ของนิคมสหกรณ์ชะแวง จังหวัดระยอง (สวนสาธารณะเปาปริมอย่างอ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง)



นายอรรถกร กล่าวว่า โครงการปลูกป่าปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการอนุรักษ์ดินและน้ำ การป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่ รวมถึงการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรม ให้ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ สร้างความชุ่มชื้นเพิ่มออกซิเจนในอากาศ และลดสภาวะโลกร้อน เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ดำรงอยู่กับลูกหลานไทยสืบต่อไป โดยได้ร่วมมือกับผู้นำชุมชนสมาชิกในพื้นที่นิคมสหกรณ์จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1) นิคมสหกรณ์ท่าชะงะ จังหวัดชุมพร 2) นิคมสหกรณ์ดอนตาล จ.มุกดาหาร 3) นิคมสหกรณ์ชะแวง จ.ระยอง และ 4) นิคมสหกรณ์คีรีมุกท จ.สุโขทัย ร่วมกันปลูกป่าแห่งละ 672 ตัน รวมทั้งสิ้น 2,688 ตัน อีกทั้งกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาในพื้นที่นิคมสหกรณ์ แห่งละ 67,200 ตัว รวมทั้งสิ้น 268,800 ตัว และกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำ ป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรม ให้ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ สร้างความชุ่มชื้น ลดสภาวะโลกร้อน และสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติในพื้นที่นิคมสหกรณ์

โอกาสนี้ รมช.เกษตรฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ พร้อมใจกันร่วมปลูกป่า ปล่อยพันธุ์ปลา และปลูกหญ้าแฝก ตลอดจนมอบกล้าไม้และพันธุ์ปลาให้แก่ผู้นำชุมชน มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินนิคมสหกรณ์ (กสน.3) มอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5) และเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คน

## รองปลัดฯเปิดงาน นิทรรศการศูนย์ฯ แสดงนวัตกรรม เน้นใช้เทคโนโลยี

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดนิทรรศการศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี 2567 (AIC Chula Saraburi Expo 2024) ภายใต้หัวข้อ “International Food and Low carbon in Agriculture and Livestock” ที่ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (AIC) อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

สำหรับนิทรรศการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนหน่วยงานต่างๆ ของ จ.สระบุรี และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อ

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงนวัตกรรมในการจัดนิทรรศการ และการสัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อสร้างช่องทางการตลาด สร้างรายได้ และลดต้นทุนการผลิตภาคการเกษตร 2.เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้วัตถุดิบภายใน จ.สระบุรี ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ามากยิ่งขึ้น 3.เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการ เกษตรและนวัตกรรม 4.เพื่อเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม สระบุรี (AIC Chula Saraburi) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 5.เพื่อเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุนการดำเนินงานของ AIC Chula Saraburi รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร จากวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มผู้ประกอบการภายใน จ.สระบุรี และจังหวัดข้างเคียง ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน อาทิ การเสวนาประชุมวิชาการ และนิทรรศการเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ในรูปแบบ On-site meeting เป็นต้น



# เดือนสินค้าเกษตร ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผู้ส่งออกรับมือกฎใหม่ EU

## ปลายปีนี้-ปรับสู่ธุรกิจยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกทำให้เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ และลานีญา ที่รุนแรงมากขึ้น โดยไทยจะเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนและแล้งมากขึ้น ฤดูฝนก็จะเผชิญปริมาณฝนที่ผันผวนมากขึ้น ซึ่งล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร ทั้งนี้คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ.2643 (ค.ศ.2100) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจไทย และทำให้รายได้ต่อหัวของประชากรไทยลดลงมากกว่า 50% ต่อปี ซึ่งยังไม่รวมกับความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงผ่านหลังจากแต่ละประเทศเริ่มใช้มาตรการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น มาตรการ CBAM และมาตรการ EUDR ที่จะเป็ข้อจำกัดสำคัญทำให้ไทยไม่สามารถส่งออกสินค้าไปตลาดยุโรปได้

### นักวิชาการชี้สร้างแรงจูงใจแบบมีเงื่อนไข ช่วยเกษตรกรพัฒนาตัวเองอย่างแท้จริง

รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ อรรถวานิช รองผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า จากการศึกษาข้อมูล พบว่าภาคเกษตรไทยยังมีความเปราะบาง คือ เผชิญกับสังคมสูงวัยในอัตราเร่งและสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ เช่นเดียวกับวัยหนุ่มสาวที่ออกจากภาคเกษตรในอัตราเร่งเช่นกัน ภาคเกษตรมีการศึกษาในระดับต่ำเมื่อเทียบกับกลุ่มนอกภาคเกษตร และยังมีพบว่า 80% ของภาคเกษตรถือครอง

ที่ดินต่ำกว่า 20 ไร่ และมีเพียง 26% ของภาคเกษตรที่เข้าถึงระบบชลประทาน โดยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจะทำให้เกษตรกรนอกชลประทานได้รับความเสียหายสูงกว่าในเขตชลประทาน และคาดการณ์ว่าความเสียหายสะสมในช่วงปี ค.ศ. 2011-2045 จะมีมูลค่าประมาณ 0.609-2.850 ล้านล้านบาท ส่งผลต่อช่องว่างความเหลื่อมล้ำให้เพิ่มมากขึ้น

“การปรับตัวเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่จะกลายเป็นต้นทุนสำคัญของผู้ประกอบการไทย เกษตรกรยังเข้าใจในเรื่องนี้น้อยมาก ดังนั้น ภาครัฐหรือผู้ประกอบการรายใหญ่จะต้องมาดูแลให้ความรู้







### EUDR (EU Deforestation Free Regulation)

กฎระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการ “ตัดไม้ทำลายป่า” สหภาพยุโรปกำหนดไว้ว่า สินค้าที่วางขาย นำเข้า หรือส่งออก ต้อง “ไม่สร้างความเสื่อมโทรม หรือ ทำลายป่าไม้ของโลก” โดยต้องตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาได้ว่า “อยู่พิทักษ์ใด” เป็นพื้นที่ป่าหรือไม่?



#### 7 กลุ่มสินค้าเกษตรที่ถูกควบคุม



#### ข้อกำหนดสินค้า EUDR

- 1 มีกระบวนการผลิตถูกต้องตามกฎหมาย เช่น กฎหมายท้องถิ่น กฎหมายที่ดิน กฎหมายแรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
- 2 แหล่งที่มาสินค้าและวัตถุดิบ ต้องไม่มาจากพื้นที่บุกรุก/ตัดไม้ทำลายป่า (หลัง 31 ธันวาคม 2563)
- 3 ผ่านการตรวจสอบและประเมินสินค้า (Due Diligence) ตามขั้นตอนของสหภาพยุโรป

\*Due Diligence การรวบรวมข้อมูล/เอกสาร ประเมิน และประเมินความเสี่ยง เพื่อตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาสินค้าและวัตถุดิบ (Traceability)

ในเรื่องนี้มากขึ้น และสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนแบบมีเงื่อนไขที่ช่วยให้เกษตรกรได้พัฒนาตัวเองอย่างแท้จริง ไม่ใช่ให้เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าโดยไม่มีเงื่อนไขเพียงอย่างเดียว เพราะเกษตรกรจะไม่ปรับตัวเองซึ่งจะทำให้ยิ่งเผชิญกับความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากขึ้นในอนาคต”

#### เอกชนแนะรัฐปรับปรุงค่านิยมเอสอีเอ็มอี เร่งผลักดัน Taxonomy

นายเฉลิม โภกนุทากรณ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ภาคเกษตรจำเป็นต้องเร่งปรับตัวและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นและได้มาตรฐานตามที่

ตลาดกำหนด ขณะที่ภาครัฐจำเป็นต้องเข้าไปสนับสนุนหรือสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำธุรกิจ โดยเฉพาะข้อมูลที่ต้องเป็นปัจจุบันและทุกคนสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งควรปรับปรุงเกณฑ์หรือค่านิยมของผู้ประกอบการเอสอีเอ็มอีใหม่ เพื่อให้สามารถรับสิทธิประโยชน์หรือการสนับสนุนจากภาครัฐให้สามารถขยายธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภาคเอกชนรายใหญ่สามารถร่วมส่งเสริมผู้ประกอบการรายเล็กของไทย ผ่านการให้อำนาจความรู้จากผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน ที่ประเมินสถานการณ์รวมถึงแบ่งปันประสบการณ์ให้ผู้ประกอบการรายเล็กได้เข้าใจและสามารถนำไปใช้ปรับตัวได้

“สถาบันการเงินนับว่าเป็นส่วนสำคัญต่อการเติบโตของภาคธุรกิจเช่นกัน และเพื่อให้ธุรกิจเติบโต



อย่างยั่งยืน ภาครัฐควรเร่งผลักดัน Taxonomy เพื่อให้สถาบันการเงินมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการประเมินให้สินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยพิเศษแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมุ่งสู่เส้นทางธุรกิจสีเขียว หรือ Green Economy และยังเป็นการช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยไปสู่ความยั่งยืนและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอีกด้วย”

ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นต่อเนื่อง หลายประเทศให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากและออกกฎระเบียบข้อบังคับใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เป็นประเด็นที่ผู้ส่งออกต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เป็นทั้งการสร้างโอกาสทางการค้าหากปรับตัวได้ทัน และในทางตรงกันข้ามก็อาจกลายเป็นข้อจำกัดของธุรกิจได้หากไม่ได้เตรียมพร้อมรับมือการเติบโตอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำลังจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับธุรกิจด้านการส่งออก โดยเฉพาะสหภาพยุโรป (EU) ที่มีกฎหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เช่น มาตรการการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน (CBAM) และกฎระเบียบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า หรือ EU Deforestation Regulation (EUDR) โดยเริ่มต้นในภาคเกษตร 7 กลุ่ม ได้แก่ ไม้ ยางพารา ปาล์ม น้ำมัน โกโก้ กาแฟ ถั่วเหลือง และข้าว ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ 30 ธันวาคม 2567 ธุรกิจจึงต้องปรับตัวมุ่งสู่การทำธุรกิจตามหลักความยั่งยืน **B**

**ส่งออกก.ค.67**  
**พุ่งตัวพุ่ง15.2%**  
**สูงสุด28เดือน**  
**รวม7เดือนโต3.8%**

อ่านต่อหน้า **12**

**ส่งออกก.ค.67พุ่งตัวพุ่ง15.2% สูงสุด28เดือนรวม7เดือนโต3.8%**

ผู้จัดการรายวัน360° – การส่งออก ก.ค.67 มูลค่า 25,720.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 15.2% พลิกกลับมาเป็นบวก และเติบโตสูงสุดในรอบ 28 เดือน เหตุส่งออกเพิ่มทั้ง เกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรม รวมยอด 7 เดือน มูลค่า 171,010.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 3.8% ยืนยันปีตามเป้า 1-2% มีลุ้นแตะกรอบบนที่ 2%

นายพูนพงษ์ วัฒนิกานกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าการส่งออกเดือน ก.ค.2567 มีมูลค่า 25,720.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 15.2% กลับมาขยายตัวเป็นบวก และเติบโตสูงสุดในรอบ 28 เดือน นับตั้งแต่เดือน มี.ค.2565 คิดเป็นเงินบาท มูลค่า 938,285 ล้านบาท การนำเข้ามีมูลค่า 27,093.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 13.1% คิดเป็นเงินบาท มูลค่า 999,755 ล้านบาท ขาดดุลการค้า 1,373.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นเงินบาท มูลค่า 61,470 ล้านบาท รวม 7 เดือน ของปี 2567 (ม.ค.-ก.ค.) การส่งออก มีมูลค่า 171,010.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 3.8% คิดเป็นเงินบาท มูลค่า 6,129,300 ล้านบาท การนำเข้า มูลค่า 177,626.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 4.4% คิดเป็นเงินบาท มูลค่า 6,437,235 ล้านบาท ขาดดุลการค้า 6,615.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

คิดเป็นเงินบาท มูลค่า 307,935 ล้านบาท “ปัจจัยที่ทำให้การส่งออกเดือน ก.ค.กลับมาขยายตัว มาจากการชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยทั่วโลก ช่วยเพิ่มอำนาจซื้อให้กับผู้บริโภค การจ้างงานที่เพิ่มขึ้นและการปรับตัวของค่าจ้างในประเทศ คู่ค้าสำคัญ โดยเฉพาะในยุโรป ส่งผลให้การบริโภคฟื้นตัว เป็นปัจจัยบวกต่อการส่งออกของไทย โดยตลาดหลักที่กลับมาฟื้นตัวได้ดี อาทิ สหรัฐฯ จีน อาเซียน และสหภาพยุโรป สอดคล้องกับการคาดการณ์เศรษฐกิจโลกของ IMF ที่ประเมินว่า เศรษฐกิจโลกจะได้รับปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนจากการส่งออกที่ขยายตัวได้ดี และเศรษฐกิจยุโรปที่ฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดแล้ว” นายพูนพงษ์กล่าว

นายพูนพงษ์กล่าวว่า แนวโน้มการส่งออก เดือน ส.ค.2567 คาดว่าจะขยายตัวได้ต่อเนื่อง และในช่วงที่เหลือของปีนี้อีก 5 เดือน หากส่งออกได้เฉลี่ยเดือนละ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การส่งออกทั้งปีก็จะอยู่ในกรอบเป้าหมาย คือ ที่ 2% จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 1-2% ส่วนปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ เงินบาทที่แข็งค่า เพราะมีผลกระทบต่อผู้ส่งออกพอสมควร ทำให้แข่งขันเรื่องราคาได้ยากขึ้น และต้องดูปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ ที่ยังยืดเยื้อ ทั้งตะวันออกกลาง รัสเซีย-ยูเครน ที่ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยง

นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวว่า ตอนนี้เรื่องค่าระวางเรือ ไม่ใช่ปัญหาที่ต้องหนักใจ แม้วางยังอยู่ในระดับสูง ไม่ได้เพิ่มขึ้น แต่มีแนวโน้มอ่อนตัวลง ส่วนค่าระวางไปยุโรป เพิ่มขึ้น 2 เท่า ไปอเมริกา เริ่มอ่อนตัวลง ส่วนตู้คอนเทนเนอร์ มีเพียงพอ และค่าเงินบาทที่แข็งค่า ทำให้กำไรลดลง แต่คำสั่งซื้อใหม่ที่จะเข้ามาช่วงปลายปีถึงปีใหม่ ต้องพิจารณาให้รอบคอบ สำหรับเป้าส่งออกทั้งปี มั่นใจว่าจะทำได้ตามเป้า 1-2% ซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานร่วมกันของภาครัฐและเอกชน



## พาณิชย์ดีด้าส่งออกพุ่งรอบ28เดือน

### 'ข้าว-ยาง-ไก่สด'ขยายตัวเพิ่ม13.6%คาดทั้งปีทะลุเป้า

พาณิชย์ปล้มการส่งออกก.ก. 67 ทะยานบวก 15.2% สร้างมูลค่า 25,720.6 ล้านดอลลาร์สูงสุดในรอบ 28 เดือน

นายพูนพงษ์ หนี้ยานาการณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย เดือนก.ค.และ 7 เดือนแรกของปี 2567 ว่าการส่งออก เดือนก.ค. 2567 มีมูลค่า 25,720.6 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 15.2% กลับมาขยายตัวเป็นบวกหลังจากเดือนก่อนหน้าขยายตัวติดลบ 0.3% ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 27,093.8 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 13.1% ส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้า 1,373.2 ล้านดอลลาร์

ส่วนภาพรวม 7 เดือนแรกปี 2567 การส่งออกมีมูลค่า 171,010.6 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 3.8% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนการนำเข้ามีมูลค่า 177,626.5 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 4.4% ส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้า 6,615.9 ล้านดอลลาร์ การส่งออก เดือนก.ค.กลับมาฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งขยายตัวสูงถึง 15.2% ทำสถิติขยายตัวสูงสุดในรอบ 28 เดือน โดย

สินค้าส่งออกที่ขยายตัวเป็นบวกได้แก่ 1.สินค้าเกษตร ขยายตัว 3.7% มีมูลค่ารวม 2,245.6 ล้านดอลลาร์ เช่น ยางพารา ขยายตัว 55.4% ข้าว ขยายตัว 15.6% และไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ขยายตัว 13.6% 2.สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ขยายตัว 14.6% มีมูลค่า 2,118.3 ล้านดอลลาร์ เช่น ไขมันจากพืชและสัตว์ ขยายตัว 308.4% อาหารสัตว์เลี้ยงขยายตัว 26.6% และอาหารทะเลกระป๋องขยายตัว 20.4%

สำหรับตลาดส่งออกที่ขยายตัวสูงสุด อันดับหนึ่งคือ สวิตเซอร์แลนด์ ขยายตัว 517.5% รองลงมาคือ เอเชียใต้ ขยายตัว 29.5% สหรัฐอเมริกา ขยายตัว 26.3% แคนาดา ขยายตัว 20.3% CLMV ขยายตัว 19.8% อาเซียน (5 ประเทศ) ขยายตัว 17.8% สหภาพยุโรป ขยายตัว 17.1% เป็นต้น

“ภาคส่งออกทั้งปีจะทยอยฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามภาวะเศรษฐกิจและการค้าโลกที่กำลังปรับตัวดีขึ้น ขณะเดียวกันคาดว่า การเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล จะสนับสนุนสินค้าที่เกี่ยวข้องเนื่องให้เติบโตตลอดทั้งปี ภาคส่งออกปีนี้จะได้ตามเป้าหมาย 1-2% ”



เกษตรวันนี้..... ● การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เผยตัวเลขสวนยางของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมแล้วกว่า 16,314 ไร่ ในพื้นที่ 13 อำเภอ ของ จังหวัดพะเยา เชียงราย และน่าน สร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกรชาวสวนยางและประชาชนเป็นอย่างมาก..... ● เบื้องต้นได้ใช้เงินจากบัญชีเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติจำนวน 300,000 บาท จัดถุงยังชีพบรรจุเครื่องอุปโภค บริโภค ยารักษาโรค และสิ่งของที่จำเป็น แจกจ่ายแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าวแต่ยังไม่เพียงพอ..... ● “สุก ทัศนีย์ ต่างวิริยกุล” รองผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ กยท. ฝ่าย บอกว่า สำหรับผู้มีจิตศรัทธา ที่ต้องการสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สามารถร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนนนท์ เลขที่บัญชี 058-0-37995-7 ชื่อบัญชี กยท.เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ได้ตั้งแต่วันที่ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567..... ●

นายทะเลลำปาลี



# ส่งออกก.ค.พุ่งสุด28เดือน

## ● อิเล็กทรอนิกส์ฟื้นช่วยหนุน



**พูนพงษ์ หนายนาคารณ์**

นายพูนพงษ์ หนายนาคารณ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ยอดการส่งออกเดือน ก.ค. 67 มีมูลค่า 25,720 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 15.2% เทียบกับเดือน ก.ค. 66 เป็นการขยายตัวสูงสุดรอบใน 28 เดือน นับตั้งแต่เดือน มี.ค. 65 ที่ขยายตัว 21.8% ส่วนการนำเข้า 27,093 ล้านดอลลาร์ฯ เพิ่ม 13.1% คิดเป็นเงินบาท 999,755 ล้านบาท เพิ่ม 19.4% ขาดดุลการค้า 1,373 ล้านดอลลาร์ฯ หรือ 61,470 ล้านบาท ขณะที่ช่วง 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค.) ปี 67 การส่งออก 171,010 ล้านดอลลาร์ฯ เพิ่ม 3.8% มากกว่าปี 66 ที่เติบโต 0.9% การนำเข้า 177,626 ล้านดอลลาร์ฯ โต 4.4% ขาดดุล 6,615 ล้านดอลลาร์ฯ หรือ 307,935 ล้านบาท

สำหรับปัจจัยที่ทำให้การส่งออกไทยเดือน ก.ค. 67 กลับมาฟื้นตัวแข็งแกร่ง มาจากความต้องการซื้อสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ที่กลับมาฟื้นตัว การส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญมีราคาสูงขึ้น เพราะผลผลิตใน

ตลาดโลกที่ลดลง เงินเฟ้อทั่วโลกชะลอตัว ช่วยเพิ่มอำนาจซื้อให้กับผู้บริโภค แต่มีปัจจัยกดดันจากค่าระวางเรือที่อยู่ในระดับสูง และการแข่งขันของสินค้าใหม่ ทดแทนสินค้าเดิม อย่างรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ที่ทำให้การส่งออกรถยนต์สินค้าช่วง 7 เดือนลดลง 2% เศษ ๆ รวมถึงสินค้าอื่น ๆ ที่

กระบวนการผลิตยังไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะถูกแทนที่ด้วยสินค้าที่เน้นใช้พลังงานสะอาด เช่น โซลาร์เซลล์

“การส่งออกที่เพิ่มขึ้นถึง 15.2% เป็นการเพิ่มขึ้นของกลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่ 8.7% กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 15.6% ส่วนตลาดส่งออกที่ขยายตัวได้ดี เช่น สหรัฐฯ เพิ่ม 26.3% ซีแอลเอ็มวี เพิ่ม 19.8% สหภาพยุโรป เพิ่ม 17.1% เอเชียใต้ เพิ่ม 20.5% อาเซียน เพิ่ม 17.8% เกาหลีใต้ เพิ่ม 18.4% จีน เพิ่ม 9.9%”

นายพูนพงษ์ กล่าวว่า แนวโน้มส่งออกเดือน ส.ค. นี้ จะขยายตัวต่อเนื่อง โดยช่วง 5 เดือนที่เหลือปีนี้ หากส่งออกได้เฉลี่ยเดือนละ 24,000 ล้านดอลลาร์ฯ ก็มีโอกาสดูที่ทั้งปีจะเติบโตได้ใกล้เคียง 2% ซึ่งหากไม่มีเหตุการณ์รุนแรง จนเกิดปัญหาค่าระวางเรือ ราคาพลังงาน ความขัดแย้งของประเทศต่าง ๆ ทั้งรัสเซีย-ยูเครน, อิสราเอล และกลุ่มต่าง ๆ ในตะวันออกกลาง, ค่าเงินบาทที่ไม่ผันผวนเร็วเกินไป ก็น่าจะทำได้ตามเป้าหมาย

# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธ 28 สิงหาคม 2567

ปีที่: - ฉบับที่: 27348

Col.Inch: 64.21 Ad Value: 115,578

หัวข้อข่าว: ส่งออกก.ค.พุ่งสุด28เดือน

หน้า: 7(กลาง)

PRValue (x3): 346,734

คลิป: สีสี่

นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวว่า ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมากในเดือน ส.ค. 67 ยังไม่กระทบต่อการส่งออกไทย เพราะการเจรจาตั้งซื้อสินค้าปกติต้องเจรจาล่วงหน้า 1-2 เดือนอยู่แล้ว แต่อาจส่งผลกระทบต่อการเจรจาตั้งซื้อในช่วงปลายปี ที่จะต้องเริ่มต้นเจรจากันแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังมั่นใจว่า เป้าหมายส่งออกทั้งปีนี้จะทำได้แน่ ส่วนค่าระวางเรือแม้จะอยู่ระดับสูง แต่มีแนวโน้มลดลง ส่วนจำนวนตู้คอนเทนเนอร์ที่เข้ามารับสินค้าจากไทยมีเพียงพอ

ด้านนายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรณีการส่งออกรถยนต์อีวีที่จะเข้ามาแทนที่รถยนต์สันดาปนั้น ทราบว่า ผู้ส่งออกได้มีการปรับตัวกันบ้างแล้ว โดยการส่งออกรถยนต์สันดาป และชิ้นส่วนของไทย ยังขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะส่งออกไปตลาดอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกา ฯลฯ เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังใช้รถยนต์สันดาป.



# คลังสั่งแบงก์เฉพาะกิจออกมาตรการช่วยเหลือภัยน้ำท่วม

**ผู้จัดการรายวัน360°** – คลัง สั่งสถาบันการเงินเฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ออกมาตรการด้านการเงินทั้งมาตรการพักชำระหนี้ ลดดอกเบี้ย และมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

นายพิชัย ชุณหวชิร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศ ทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคกลาง และภาคใต้ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ และการดำเนินธุรกิจของประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อให้ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน สถาบันการเงินเฉพาะกิจจึงได้ดำเนินการออกมาตรการด้านการเงินทั้งมาตรการพักชำระหนี้ ลดดอกเบี้ย และมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย โดยมีสาระสำคัญของโครงการ ดังนี้

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) จัดทำมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย แบ่งเป็น

- มาตรการช่วยเหลือสำหรับวงเงินกู้ระยะสั้น ขยายระยะเวลาตัวสัญญาใช้เงินสูงสุด 180 วัน เพิ่มวงเงินหมุนเวียนชั่วคราวสูงสุดร้อยละ 20 ของวงเงินหมุนเวียนเดิม สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท และเปลี่ยนแปลงภาระหนี้ระยะสั้นเป็นภาระหนี้ระยะยาวผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี

- มาตรการช่วยเหลือสำหรับวงเงินกู้ระยะยาว ขยายระยะเวลาเงินกู้สูงสุด 7 ปี ปรับลดอัตราดอกเบี้ยปีแรกลงร้อยละ 0.50% หรือจ่ายดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 50 ในช่วง 6 เดือนแรก และพักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 1 ปี

ทั้งนี้ สามารถแสดงความประสงค์เข้าร่วมมาตรการผ่านทางเว็บไซต์ของ ธสน. ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ธนาคารออมสิน จัดทำมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเร่งด่วน ประกอบด้วย

- 1) มาตรการพักชำระหนี้ สำหรับลูกค้าสินเชื่อรายย่อยที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 10 ล้านบาท
- 2) มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ วงเงินต่อรายไม่เกิน 10,000 บาท โครงการสินเชื่อเคหะผู้ประสบภัย

วงเงินกู้ต่อรายสูงสุดร้อยละ 100 ของราคาประเมิน อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 2 ต่อปี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดทำมาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกค้าผู้ประสบภัย ประกอบด้วย

- 1) มาตรการพักชำระหนี้
- 2) มาตรการเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูลูกค้า วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดทำมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปี 2567 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกค้าประชาชน ประกอบด้วย 1) มาตรการลดเงินงวดและลดอัตราดอกเบี้ย 2) มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 3) มาตรการประนอมหนี้ 4) มาตรการสินเชื่อใหม่เร่งด่วน

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ได้ดำเนินการช่วยเหลือลูกค้า 1) มาตรการพักชำระหนี้ 2) มาตรการสินเชื่อเติมทุน

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) สำหรับกลุ่มลูกค้าเดิมที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติจะได้รับการพักชำระหนี้เงินต้น ชำระเฉพาะอัตราดอกเบี้ย เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน โดยให้ขยายระยะเวลาออกไปไม่เกินระยะเวลาที่พักชำระและได้รับการยกเว้นค่าชดเชยผิดนัดชำระ (Late charge) ที่เกิดขึ้นซึ่งจำนวนจนถึงวันที่ปรับปรุงบัญชี ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

- บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
- 1) มาตรการพักชำระค่าธรรมเนียม 2) มาตรการพักชำระค่างวด

กระทรวงการคลังเห็นว่ามาตรการดังกล่าวจะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งเกษตรกร ประชาชนรายย่อย และผู้ประกอบการในพื้นที่สามารถลดภาระต้นทุนและให้มีเงินทุนหมุนเวียน สามารถฟื้นฟูกิจการ ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร โรงงาน เครื่องจักร เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อสถาบันการเงินเฉพาะกิจแต่ละแห่งเพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมที่จะออกมาตรการที่เหมาะสมมาดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างทัน่วงที เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดและไม่เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้างต่อไป.